



**ประกาศคณะกรรมการเลือกสรรข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และข้าราชการตามกฎหมายอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรโดยการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการเลือกสรร และเกณฑ์การตัดสินเพิ่มเติม**

อนุสนธิประกาศคณะกรรมการเลือกสรรข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และข้าราชการตามกฎหมายอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ ได้มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดเวลา และสถานที่ในการเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง โดยการสอบข้อเขียนแบบอัตนัย ซึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร สอบข้อเขียนแบบอัตนัย เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร โดยการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเลือกสรรฯ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ นั้น

คณะกรรมการเลือกสรรฯ จึงขอประกาศ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

คณะกรรมการเลือกสรรฯ ได้พิจารณาผลการสอบข้อเขียนแบบอัตนัยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ซึ่งเป็นผู้ที่สอบผ่านการสอบข้อเขียนแบบอัตนัยตามเกณฑ์ที่กำหนดเรียงลำดับ ตามการยื่นเอกสารการสมัคร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเลือกสรร

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรรายงานตัว ในวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๙ ชั้น ๓ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

กรณีผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรรายใดไม่มารายงานตัวและเข้ารับการเลือกสรรตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์

๓. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการเลือกสรร และเกณฑ์การตัดสินเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการเลือกสรร และเกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและข้าราชการตามกฎหมายอื่น เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ทั้งนี้ การสอบสัมภาษณ์ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสัมภาษณ์ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวรัตญา กอบศิริกาญจน์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประธานกรรมการเลือกสรรข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และข้าราชการตามกฎหมายอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
โดยการสอบสัมภาษณ์

(เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการเลือกสรรข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และข้าราชการตามกฎหมายอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่สอบผ่านข้อเขียน
๑	นายโกเมศ สุขงกช	ผู้ตรวจราชการ
๒	นายภพธรรม สุนันธรรม	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓	นางสาวพิมพ์ดาว จันทร์ขันตี	ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๑
๔	นางสาวทิพย์ธีรา รัมมณีย์	๑. ผู้ตรวจราชการ ๒. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
๕	นางสาวสุพรรณิกา จันทรจิรานวัฒน์	๑. ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๑ ๒. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พื้นที่ภาคเหนือ
๖	นางสาวกิติพร บุญอ่ำ	ผู้ตรวจราชการ